

คำกล่าวเปิด

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมเทพบุญเดิม สพป.เลย เขต 1

เรียน คณะวิทยากร, คณะกรรมการบริหารโครงการ, ผู้บริหารสถานศึกษา, ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ทุก ๆ ท่าน

กระผมมีความยินดี และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการส่งเสริมสนับสนุน การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV” หลักสูตร “DLTV TRAINING การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี การศึกษาทางไกล DLTV” ในวันนี้

ดังที่ทราบกันดีแล้วว่า โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เริ่มในปี พ.ศ. 2538 เพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนครูในท้องที่ชนบทห่างไกล และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยการ ถ่ายทอดสดจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นการพระราชทานการศึกษาไปสู่ชนอย่าง ทั่วถึงและเท่าเทียม

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้สนองแนวพระราชดำริด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนและวิชาซีพผ่านทาง โทรทัศน์ 15 ช่องสัญญาณ ตลอด 24 ชั่วโมง จากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อำเภอหัว หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น และครูสอนไม่ตรงวิชาเอก โดยเฉพาะใน โรงเรียนขนาดเล็กและตั้งอยู่ในชนบทห่างไกลที่มีเป็นจำนวนมาก ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม รวมทั้งเพื่อการศึกษาของประชาชนทั่วไป ตลอดจนการพัฒนาครูต้นทางและ ปลายทางทั่วประเทศให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสอนได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ การ ดำเนินงานดังกล่าวทำมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้น้อมนำเทคโนโลยีโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน โรงเรียนขนาดเล็กในโครงการฯ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) อย่างทั่วถึง

ผมหวังว่า ท่านทั้งหลายคงใช้เวลาตรงนี้ รวมทั้งความรู้จากวิทยากร ในการร่วมมือร่วมใจกันพัฒนา การศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการอบรมหลักสูตร “DLTV TELETRAINING การจัดการ เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV” ณ บัดนี้
